

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Bình Nghi về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2018

Ngày 9/8/2018, tại UBND xã Bình Nghi, UBND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Bình Nghi về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2018. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Công an huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ngành của xã Bình Nghi. Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Bình Nghi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2018 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo cụ thể như sau:

Trong 7 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, song với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Nghi nên tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã đạt được những kết quả nhất định: Tổng giá trị sản xuất của các ngành sản xuất ước đạt 374,02 tỷ đồng, đạt 51,01% so với kế hoạch, tăng 4,21% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại và vận tải ước đạt 272,873 tỷ đồng, tăng 7,99% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản ước đạt 100,151 tỷ đồng, đạt 50,69% so với kế hoạch năm. Các hoạt động văn hóa xã hội được triển khai hiệu quả, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng, đời sống nhân dân có bước cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xã Bình Nghi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tháo dỡ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói nung thủ công còn chậm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm so với cùng kỳ, cháy rừng vẫn còn xảy ra, công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản có mặt chưa tốt, xử lý các vụ việc lấn chiếm đất trồng cây lâm nghiệp còn chậm, công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 1108/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định chưa đảm bảo yêu cầu đề ra, tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng.

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2018

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng chủ yếu năm 2018 đề ra, xã Bình Nghi cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục chăm sóc và thu hoạch cây trồng cạn vụ Hè Thu 2018. Chú trọng công tác điều tiết nước tưới hợp lý, chuẩn bị giống và các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019, chú trọng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống cho người nông dân; tiếp tục triển khai kế hoạch và phương án PCTT&TKCN năm 2018. Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã. Tập trung giải quyết các tồn tại về đất đai. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện xây dựng hồ sơ đề nghị giao đất ở và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và tăng thu ngân sách.

- Phối hợp với các ngành của huyện tăng cường công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng sớm bàn giao đất cho doanh nghiệp ở các Cụm công nghiệp tại xã để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn xã. Tập trung đẩy mạnh công tác vận động các chủ cơ sở lò gạch ngói thủ công trên địa bàn tự nguyện tháo dỡ theo quy định. Đồng thời củng cố hồ sơ theo thẩm quyền của địa phương và cùng với các ngành của huyện hoàn tất các thủ tục để tổ chức cưỡng chế các lò thủ công cố tình chây ỳ không tự nguyện tháo dỡ.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, chú trọng đảm bảo quy trình thủ tục và chất lượng công trình; thực hiện tốt công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp khai thác các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện tốt tiết kiệm chi ngân sách.

- Chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa xã hội, nhất là việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, công tác văn hóa, giáo dục, y tế góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đời sống tinh thần và sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa của xã.

- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, có phương án kiểm chế và giảm tai nạn giao thông, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, khiếu nại vượt cấp kéo dài.

- Đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Bình Nghi tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân khiếu kiện liên quan đến đất rừng ở thôn 4 chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai và các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, không thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

2. Về một số kiến nghị của xã Bình Nghi

a. Đối với việc hướng dẫn tổ chức đại hội miễn nhiệm kỳ và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp: Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn UBND xã chỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức đại hội miễn nhiệm kỳ theo quy định. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành đề án và tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị thông qua Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp trong tháng 9/2018.

b. Về việc quy hoạch sử dụng đất sau khi xóa bỏ lò gạch thủ công tạo việc làm cho người dân: Đối với đất thuộc quy hoạch cụm công nghiệp giao cho Ban quản lý các cụm công nghiệp huyện tăng cường quản lý và thực hiện quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư giải quyết việc làm cho lao động; Đối với đất do xã quản lý: Giao UBND xã Bình Nghi xây dựng phương án cụ thể báo cáo UBND huyện xem xét. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các ngành hướng dẫn xã Bình Nghi thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

c. Về việc điều tiết nước tưới hồ Thủ Thiện: Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trạm Khuyến nông phối hợp chặt chẽ với UBND xã xây dựng quy chế phối hợp trong điều tiết nước tưới và có kế hoạch tưới hàng vụ, hàng năm phù hợp đảm bảo phục vụ cho sản xuất.

d. Về kiến nghị hỗ trợ công cụ phòng cháy chữa cháy rừng: UBND xã Bình Nghi có văn bản đề nghị cụ thể. Giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm tra và đề xuất cho UBND huyện.

e. UBND xã Bình Nghi khẩn trương hoàn tất công tác đo đạc và xây dựng phương án giao đất cho nhân dân tại khu vực thôn 4 theo Quyết định 1108/QĐ-UBND của UBND tỉnh báo cáo UBND huyện trước ngày 15/8/2018. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn cho xã thực hiện đảm bảo đúng quy định.

f. Giao Tổ kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường phối hợp với UBND xã Bình Nghi quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm (nếu xảy ra).

g. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có ý kiến về việc UBND xã Bình Nghi xin mở đất san lấp để xây dựng công trình công cộng của địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.

h. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn xã Bình Nghi tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới.


i. Về việc xử lý các vụ việc lấn chiếm đất trồng cây lâm nghiệp trái phép: UBND xã Bình Nghi khẩn trương hoàn tất thủ tục xử lý trường hợp lấn chiếm đất trồng cây lâm nghiệp trái phép theo quy định. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tư pháp huyện và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Bình Nghi xử lý theo đúng quy định, trước mắt tập trung trường hợp của ông Nguyễn Thanh Bình.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Bình Nghi về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2018. Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các ngành liên quan;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Bình Nghi;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Thống